

สรุปโครงการบริการวิชาการ : โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ ๒  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ. ชุมชนโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก  
ตำบลวัดบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับหน่วยงานระดับคณะ ได้แก่คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการดนตรี จัดโครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ : ณ ชุมชนโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ตำบลวัดบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี กิจกรรมต่างๆ จำนวน ๑๗ กิจกรรมดังนี้ ๑.การเพิ่มทักษะพื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5 ๒.การเสริมสร้างทักษะการออกแบบและการพิมพ์สื่อด้วยระบบการพิมพ์สกรีน ๓.การส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์และปุ๋ยน้ำชีวภาพ ๔.การทำลูกประคบและยาต้ม ๕.กิจกรรม “มีคคุเทศก์น้อย หัวใจอาสาพัฒนาท้องถิ่น” ๖.บ้านนักวิทยาศาสตร์ เรื่อง ภูเขาไฟ + ลาวาแลมป์ ๗. Science Junior เรื่อง ส่องกล้องอาเซียน ๘.อาภรณ์ประจำชาติพิลาศล้ำ ๙.สกุลเงินอาเซียน ๑๐.เชื่อมสัมพันธ์เทศกาล ผ่านอาเซียน ๑๑.หอคอยหลากสี กับ อัญมณีสีกลับ ๑๒.โต๊ะบริการกฎหมายสัญจร ๑๓.สอนศิลปะการวาดรูปด้วยสีน้ำบนผืนผ้า ๑๔.สอนภาษาอังกฤษ ๑๕.ภาษาจีนฮาเฮสู่ AEC ๑๖.การขับร้องประสานเสียงเบื้องต้น ๑๗.กิจกรรมการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 380 คน

รวมภาพกิจกรรม



ผศ. ดร. เผด็จ กำคำ  
ผอ.สำนักวิทยบริการฯ



ผู้เข้าร่วมโครงการฯ






นางจรรยาพิชญา สุขสวัสดิ์  
รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร

คณะวิทยาศาสตร์

- ๑.การเพิ่มทักษะพื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5
- ๒.การเสริมสร้างทักษะการออกแบบและการพิมพ์สื่อด้วยระบบการพิมพ์สกรีน
- ๓.การส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์และปุ๋ยน้ำชีวภาพ



<p>๔.การทำลูกประคบและยาต้ม</p>		
<p><b>คณะวิทยาการจัดการ</b> ๕.กิจกรรม “มีคฤเทศก์น้อย หัวใจอาสาพัฒนาท้องถิ่น”</p>		
<p><b>วิทยาลัยการดนตรี</b> ๑๖.การขับร้องประสานเสียงเบื้องต้น</p>		
<p><b>คณะครุศาสตร์</b> ๖.บ้านนักวิทยาศาสตร์ เรื่อง ภูเขาไฟ + ลาวาแลมป์</p> <p>๗. Science Junior เรื่อง ส่องกล้องอาเซียน</p> <p>๘.อาภรณ์ประจำชาติพิลาศล้ำ</p> <p>๙.สกุลเงินอาเซียน</p> <p>๑๐.เชื่อมสัมพันธ์เทศกาล ผ่านอาเซียน</p> <p>๑๑.หอคอยหลากสี กับ อัญมณีลึกลับ</p>	